



ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ประยุทธิ์สู “โคก หนอง นา โมเดล”

ตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ประยุทธิ์สู “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน ๓ คน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง นั้น

บัดนี้ การรับสมัครฯ ได้สิ้นสุดแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการ ปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ประยุทธิ์สู “โคก หนอง นา โมเดล” ดังนี้

ลำดับที่ ๑ นายสุชาติ พูลเกิด

ลำดับที่ ๒ นายณฤทธิ์ กันตา

ลำดับที่ ๓ นายสมพร นามชาติ

ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง กำหนดวันสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

๑. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๒. ห้ามไม่ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกมาสายเกินเวลา ๐๙.๓๐ น. เข้าสอบ

๓. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะพองน้ำ

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบหรือยุติการสอบ อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั้งก่อนและหลังการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางอภิญา โภมรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน